

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว หลังมีความชัดเจนมาตรการดูแลบาท

- \*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวถึงแข็งค่าเล็กน้อย ขณะที่ดีลเลอร์ระบุว่า นักลงทุนกำลังประเมินผลกระทบของมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจนำมาใช้ เพื่อดูแลเงินบาทในช่วงต่อไป
- \*แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล กล่าวกับ"รอยเตอร์"ว่า มาตรการแก้ปัญหาเงินบาทแข็งค่า มี 4 ข้อซึ่งยังไม่ได้นำมาบังคับใช้ขณะนี้ ประกอบด้วย การห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นของ ธปท. เพื่อไม่ให้เกิดการเก็งกำไรระยะสั้นในตลาดตราสารหนี้
- \*มาตรการถัดมา กำหนดให้นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ต้องถือครองพันธบัตรไว้อย่างต่ำ 3 เดือน, เก็บภาษีและค่าธรรมเนียมการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ และกำหนดให้มีการกันสำรองเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงการออกมาตรการเสริมอื่นๆ
- \*สกุลเงินหลักทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากการซื้อขายที่ซบเซาเมื่อคืนนี้ เนื่องจากตลาดสำคัญๆ อาทิ อังกฤษ และญี่ปุ่น ปิดทำการเมื่อวานนี้
- \*ยอดสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่พุ่งขึ้นผิดคาด รวมถึงความต้องการพันธบัตรรัฐบาลโปรตุเกสที่อยู่ในระดับสูง ก็ไม่สามารถกระตุ้นภาวะซื้อขายที่ซบเซาเมื่อคืนนี้ได้
- \*ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากธนาคารกลางออสเตรเลียสร้างความประหลาดใจ ด้วยการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.75% ซึ่งถ่วงดอลลาร์ออสเตรเลียลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
- \*เยนปรับขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโร ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการเมืองในอิหร่านและซีเรีย กระตุ้นให้นักลงทุนซื้อเยน ในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัย เนื่องจากมีสภาพคล่องสูง

\*จีนจะประกาศข้อมูลเศรษฐกิจในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อาทิ ข้อมูลการค้า  
ในวันนี้, ข้อมูลเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้ และข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  
และยอดค้าปลีก ในวันจันทร์หน้า

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร  
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.650 บาท

\*09.20 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.58/61 จาก 29.58/60 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.54/61 จาก 29.56/59 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 99.04/08 จาก 99.01 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3090/91 จาก 1.3076 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เรื่องลดดอกเบี้ย กับปลดผู้ว่าฯ(ธปท.) ก็คงจะลดน้ำหนักลงไปแล้ว  
ก็มาดูเรื่องของ 4 มาตรการ ที่มีความชัดเจนออกมามากขึ้น จากก่อนหน้าที่พูดกัน  
กว้างๆ จากนี้ก็คงไม่เห็นว่าจะดอลลาร์/บาท จะลงไปแรงๆ(บาทแข็งค่า) เหมือน  
ก่อนหน้านี้เพราะตลาดก็ aware แล้วว่าแบงก์ชาติมีมาตรการอะไรอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว  
เขา คาดว่าเงินบาทในวันนี้ จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 29.55-29.65  
โดยนักลงทุนอยู่ระหว่างการย่อยข้อมูลในเรื่องมาตรการดูแลเงินบาท ซึ่งมีข่าว  
ออกมาเมื่อวานนี้ ว่าจะกระทบมากน้อยเพียงใดต่อตลาด

อย่างไรก็ตาม จากความชัดเจนที่มีออกมามากขึ้นนั้น ดีลเลอร์มองว่า  
เงินบาทในช่วงจากนี้ไป คงมีโอกาสแข็งค่าได้ไม่มากนัก เพราะนักลงทุนในตลาด  
รับรู้แล้วว่า ธปท. มีมาตรการอะไรบ้างที่พร้อมจะนำมาใช้ในการดูแลเงินบาท

ดังนั้น หากเงินบาทแข็งค่าเข้าใกล้ระดับ 29.00 เชื่อว่านักลงทุนและ  
ผู้นำเข้า ก็พร้อมจะเข้ามาซื้อดอลลาร์เช่นกัน

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้